

UBND TỈNH TUYÊN QUANG  
**BAN AN TOÀN GIAO THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BATGT-VP

Tuyên Quang, ngày tháng 8 năm 2023

V/v thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường.

Kính gửi: - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;  
- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 3984/UBND-ĐTXD ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường; Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh chủ động tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3984/UBND-ĐTXD ngày 22/8/2023. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh để tiếp tục nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; vận động người dân thực hiện với chủ đề năm 2023 **“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”**, trong đó tập trung vào các nội dung tuyên truyền **“Đã uống rượu, bia - không lái xe”**; **“Không sử dụng điện thoại khi lái xe”**; **“Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”**; **“Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”**; **“phòng chống tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông”**, **“hướng dẫn sử dụng áo phao cứu sinh, phương pháp sơ cấp cứu người đuối nước”**. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia giao thông an toàn.

## 2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến đường giao thông, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông

hợp lý đảm bảo an toàn, thông suốt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, bến xe, công trường học dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học mới 2023-2024. Có phương án bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực phối hợp cứu hộ, cứu nạn và giải quyết kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn, ùn tắc giao thông (nếu có).

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy như: Các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện; việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp, có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như đua xe trái phép, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng ma túy và các chất cấm khác, vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng, sử dụng phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá thời gian kiểm định, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định; phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến đường thủy, hồ thủy điện, bến khách ngang sông; hoạt động của các xe ô tô đưa đón học sinh, xe chở khách du lịch. Xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các phương tiện vi phạm các điều kiện an toàn cho người và phương tiện, tuyệt đối không tổ chức hoạt động chở khách khi có mưa lũ lớn và khi thời tiết có những diễn biến phức tạp.

- Thông tin các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên... vi phạm trật tự, an toàn giao thông về cơ quan, đơn vị, nhà trường, địa phương để có hình thức xử lý phù hợp.

### **3. Sở Giao thông vận tải**

- Chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ, các đơn vị thi công trên đường đang khai thác thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát các tuyến đường quản lý để đảm bảo giao thông được thuận lợi, an toàn. Bố trí lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc giải tỏa ách tắc, ùn tắc giao thông, đặc biệt là các tuyến đường lưu lượng phương tiện lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, chỉ đạo các đơn vị vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, chủ động lên phương án tăng cường phương tiện khi lượng hành khách tăng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải đảm bảo cho người dân đi lại an toàn thuận tiện, an toàn; thông tin, hướng dẫn cho người dân và học sinh về giá vé, thời gian, lịch trình đi, đến của các tuyến; bảo đảm lộ trình, tăng tần suất hoạt động xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, học sinh và khách du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách thực

hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không cho phép xuất bến đối với những phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung vào các nội dung lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; kiểm tra các phương tiện vận tải khách hoạt động trên các tuyến, tại các bến xe, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với hoạt động “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyển”, các phương tiện vận chuyển khách trái tuyến, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định; các phương tiện vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải, các phương tiện không bảo đảm an toàn, hết hạn kiểm định, quá hạn lưu hành.

- Công bố đường dây nóng về vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

**4. Sở Giáo dục và Đào tạo:** Chỉ đạo triển khai “*Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9*”; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, quy định, kỹ năng phòng chống đuối nước khi tham gia các hoạt động trên sông, suối, hồ, đập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học vào các giờ cao điểm. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động phụ huynh nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái ngay từ đầu năm học mới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

**5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Tuyên Quang:** Thông tin kịp thời việc tổ chức giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh để người dân biết, thực hiện. Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, nội dung tập trung tuyên truyền về kỹ năng lái xe trên đường đèo dốc, mặt đường hẹp, trơn trượt sương mù; không vi phạm tốc độ quy định, đã uống rượu, bia - không lái xe, không lái xe khi không bảo đảm sức khỏe... dừng xe quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô xe gắn máy, tai nạn đắm đò, phòng ngừa tai nạn giao thông cho thanh thiếu niên...

**6. Sở Y tế:** Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông.

**7. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố:** Theo chức năng, nhiệm

vụ của từng thành viên chủ động tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, kiên quyết đình chỉ hoạt động các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức lực lượng hỗ trợ kịp thời khi xảy ra tình huống tai nạn giao thông trên địa bàn. Tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT trong 04 ngày dịp nghỉ Lễ Quốc khánh về Ban ATGT tỉnh.

### **8. Chế độ báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông**

- Báo cáo nhanh hằng ngày (từ ngày 01/9 đến ngày 04/9/2023), Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh gửi **trước 14h00'**;

- Báo cáo tổng hợp của 04 ngày (từ ngày 01/9 đến ngày 04/9/2023) các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố gửi **trước 14h00' ngày 04/9/2023.**

Các báo cáo gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh (*qua hòm thư điện tử [vpbatgttq@gmail.com](mailto:vpbatgttq@gmail.com) hoặc zalo số điện thoại 0942039776*) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh duy trì trực điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông; trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh và là đầu mối tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố, phòng Cảnh sát giao thông quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBATGT Quốc gia (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT tỉnh (báo cáo);
- Phòng CSGT-CAT;
- Lưu: VT, VPBATGT, (Hiện)

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ GTVT  
Nguyễn Việt Lâm**